

với bọn phản động còn lén lút ở địa phương móc nối với bọn phản cách mạng ở miền Nam hoặc lưu vong ở nước ngoài, điều tra tình báo, tiến hành các hoạt động phá hoại gây rối bằng nhiều thủ đoạn.

Ngày 10 tháng 7

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh quy định một số chế độ bộ đội thường trực của tỉnh trong tình hình mới; trong đó có việc chấp hành chỉ thị của Bộ trưởng Quốc phòng tạm ngừng nghỉ phép của cán bộ, chiến sĩ và thống nhất chuyển sinh hoạt của bộ đội từ thời bình sang thời chiến.

Ngày 22 tháng 7

Bộ Tư lệnh Quân khu làm việc với chỉ huy trưởng 5 tỉnh, thành phố, giao cho Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố kiện toàn xây dựng 5 trung đoàn huấn luyện tân binh. Riêng tỉnh Hà Nam Ninh kiện toàn Trung đoàn 855 và biên chế 6 tiểu đoàn. Bộ Tư lệnh Quân khu còn giao cho tỉnh chuẩn bị điều kiện để tổ chức 1 trung đoàn bộ đội địa phương và 1 tiểu đoàn cao xạ cho Bộ.

Ngày 26 tháng 7

Bộ Tư lệnh Quân khu ra Quyết định số 1803/BTL về chấn chỉnh và tăng cường tổ chức biên chế Trường quân chính tỉnh Hà Nam Ninh: Biên chế khung 100 người, gồm 50 sĩ quan (có biểu biên chế kèm theo). Trường có nhiệm vụ: bồi dưỡng cán bộ sơ cấp quân sự và cán bộ cơ quan quân sự tỉnh, huyện; bổ túc cán bộ quân sự địa phương huyện, thành phố và cơ quan quân sự tỉnh; tập huấn cán bộ xã đội và cán bộ tiểu đoàn, đại đội dân quân tự vệ; bồi dưỡng cán bộ dự bị.

Ngày 28 tháng 7

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức triển khai 10 cụm chiến đấu. Riêng phía Hà Nam có 4 cụm chiến đấu tại 4 huyện: Kim Thanh, Duy Tiên, Bình Lục, Lý Nhân. Ngoài ra, tại khu vực Phủ Lý, tỉnh còn xây dựng 1 trận địa pháo cao xạ, chủ động bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch cả đường sắt và đường bộ. Mỗi cụm chiến đấu đều tổ chức Ban chỉ huy thống nhất, do đồng chí chỉ huy trưởng quân sự huyện phụ trách chung.

Ngày 2 tháng 8

Bộ Tư lệnh Quân khu thông báo: đến thời điểm này, toàn Quân khu có 4.297 hộ với 26.538 người Hoa đã bỏ về nước, riêng tỉnh Hà Nam Ninh có 79 hộ với 289 người.

Ngày 19 tháng 8

Bộ Tư lệnh Quân khu và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiến hành nghiên cứu khảo sát vùng ven biển, cửa sông và các khu vực trọng điểm của tỉnh (trong đó có khu vực Phủ Lý). Sau đó thống nhất phương án tác chiến trên từng khu vực cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế ở từng nơi.

Ngày 24 tháng 8

Đảng ủy quân sự tỉnh họp và ra Nghị quyết số 629/ĐU về chương trình hành động của lực lượng vũ trang toàn tỉnh trong tình hình mới.

Nghị quyết nhấn mạnh: “Ra sức xây dựng lực lượng vũ trang của tỉnh gồm các đơn vị thường trực mạnh, đứng vững trên các địa bàn xung yếu; dân quân tự vệ mạnh mẽ rộng khắp; xây dựng cơ quan huyện, tỉnh, thành phố đủ

sức làm tham mưu đặc lực cho cấp ủy củng cố quốc phòng địa phương vững mạnh, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, bảo vệ vững chắc địa phương, đồng thời hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ đối với Nhà nước”.

Ngày 1 tháng 9

Điện của Bộ Tư lệnh Quân khu gửi Bộ chỉ huy quân sự tỉnh: Phương án tác chiến của địa phương đã được Bộ Tư lệnh thông qua, cần triển khai nhanh chóng hoàn chỉnh ý định, quyết tâm chiến đấu, triển khai sở chỉ huy tiền phương cùng các mặt bảo đảm khác; tổ chức huấn luyện bộ đội, dân quân tự vệ; diễn tập theo phương án sẵn sàng đánh địch trong mọi tình huống.

Ngày 10 tháng 9

Bộ Tổng Tham mưu ra quyết định giao cho Quân khu 3 tổ chức tuyển quân đợt 2 vòng 2 với số lượng 23.800 tân binh, trong đó tỉnh Hà Nam Ninh tuyển 6.700 tân binh.

Ngày 19 tháng 9

Bộ chính trị Trung ương Đảng ra Nghị quyết số 11/NQ-TW, về tổ chức Đảng và tổ chức chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Về tổ chức Đảng ở cơ quan quân sự địa phương tỉnh, thành phố có Ban chấp hành Đảng bộ, gọi tắt Đảng ủy quân sự tỉnh, thành phố, lãnh đạo mọi mặt công tác của Đảng đối với cơ quan và đơn vị trực thuộc, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của Tỉnh ủy, Thành ủy và sự chỉ đạo mọi mặt về quân sự của Quân khu.

Ở các huyện, thành thị, nếu có đơn vị bộ đội địa phương thì lập Đảng ủy, nếu không có thì lập Ban cán sự do Huyện

ủy chỉ định. Tỉnh ủy, Thành ủy chuẩn y sau khi đã lấy ý kiến của Đảng ủy quân sự tỉnh, thành phố.

Ngày 3 tháng 10

Bộ Tổng Tham mưu ra Chỉ thị số 132/CT-TM kiện toàn một bước cơ quan quân sự cấp tỉnh và huyện.

* Cơ cấu tổ chức của cơ quan Bộ chỉ huy quân sự tỉnh có: Bộ chỉ huy và 3 phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Ban Quân pháp, Văn phòng Ủy ban kiểm tra Đảng và Ban Tài vụ.

Tổng quân số biên chế của cơ quan Bộ chỉ huy quân sự tỉnh từ 180-200 người (sĩ quan, hạ sĩ quan chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên).

Biên chế quân hàm của cấp chỉ huy và cơ quan quân sự tỉnh nói chung ngang với biên chế quân hàm của cấp chỉ huy và cơ quan sư đoàn.

Ban chỉ huy quân sự huyện có 3 ban: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần. Biên chế chia làm 2 loại: Huyện loại 1 và huyện loại 2. Tổng biên chế của cơ quan quân sự huyện loại 1 từ 40-45 người, Huyện loại 2 từ 30-35 người. Biên chế quân hàm cấp chỉ huy và cơ quan quân sự huyện loại 1 ngang với biên chế quân hàm của cấp chỉ huy và cơ quan trung đoàn. Biên chế quân hàm của cấp chỉ huy và cơ quan quân sự huyện loại 2 tương đương (ngang hoặc thấp hơn) so với biên chế quân hàm của cấp chỉ huy và cơ quan trung đoàn.

Ngày 28 tháng 10

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh nhận được Chỉ thị của Bộ Tổng Tham mưu Quân khu: Lệnh báo động tuyển 1 thường trực

sẵn sàng chiến đấu từ 0 giờ ngày 1 tháng 11 năm 1978 cho tới khi có lệnh mới. Các đài quan sát từ Quân khu tới các đơn vị, tỉnh, huyện thường xuyên theo dõi trên không, trên biển. Hàng ngày theo chế độ báo cáo về Quân khu.

Ngày 1 tháng 11

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Chỉ thị: Mỗi Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức 1 trung đội làm nhiệm vụ trực chiến (quân rút từ các xã lên).

Từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 11

Các địa phương trong tỉnh tuyển quân vòng 2 đợt 2 và tiến hành hiệp đồng giao quân cho các đơn vị.

Kết quả 4 huyện thuộc Hà Nam:

- Huyện Kim Thanh: 780/775 tân binh, đạt 100,1%.
- Huyện Bình Lục: 547/540 tân binh, đạt 100,2%.
- Huyện Duy Tiên: 415/415 tân binh, đạt 100%.
- Huyện Lý Nhân: 386/386 tân binh, đạt 100%.

Ngày 9 tháng 11

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức trọng thể lễ đón nhận danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” của Chủ tịch nước phong tặng cho Đảng bộ, quân và dân tỉnh Hà Nam Ninh có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Các đại biểu Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 về dự và chia vui với Đảng bộ, quân và dân địa

phương. Đồng chí Phan Điền - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đọc tóm tắt thành tích của địa phương.

Sau lễ đón nhận là cuộc diễu hành biểu dương lực lượng với hàng nghìn người tham dự.

Ngày 18 tháng 11

Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Lục tổ chức hội thao huấn luyện dân quân tự vệ. Thượng tá Trần Xuân Soan - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan Tham mưu, Chính trị, Hậu cần đều về dự. 32 Ban chỉ huy quân sự các xã và đơn vị tự vệ đều về tham dự. Hội thao đạt kết quả tốt và khích lệ phong trào huấn luyện tại các địa phương.

Ngày 19 tháng 11

Bộ Tư lệnh Quân khu giao chỉ tiêu tuyển quân đợt xuất cho các tỉnh, thành phố tuyển 25.000 quân, trong đó giao đi ngay trong tháng 12 năm 1978: 5.000 người. Mỗi tỉnh tuyển gấp 2 tiểu đoàn đi ngay. Số còn lại giao vào tháng 1 năm 1979.

Ngày 20 tháng 11

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức họp Bí thư, Chủ tịch, Chỉ huy trưởng quân sự các huyện, thành phố quán triệt đợt tuyển quân đợt xuất và giao số lượng cho các đơn vị.

Cuối tháng 11

Các địa phương tập trung cao độ cho nhiệm vụ tuyển quân đợt xuất. Ban chỉ huy quân sự các huyện: Kim Thanh, Bình Lục, Duy Tiên, Lý Nhân đều tập trung cán bộ xuống cơ sở nắm nguồn và tháo gỡ vướng mắc khó khăn. Vì đây

là đợt tuyển quân lớn, nối tiếp nhau trong tháng 12 năm 1978 và ngay trong tháng 1 năm 1979.

Ngày 3 tháng 12

Ban chỉ huy quân sự huyện Duy Tiên tổ chức báo động 12 xã và 3 đơn vị tự vệ về công tác sẵn sàng chiến đấu. Quân số có mặt đạt 92%. Các vũ khí phương tiện đều đầy đủ, đảm bảo thời gian.

Từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 12

Các địa phương trong tỉnh tổ chức giao quân đợt xuất theo kế hoạch Bộ Tư lệnh Quân khu giao. Toàn tỉnh giao 1.700 tân binh, trong đó 4 huyện của Hà Nam cũ: Kim Thanh: 265 tân binh; Bình Lục: 201 tân binh, Duy Tiên: 135 tân binh và Lý Nhân 102 tân binh.

Ngày 24 tháng 12

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký quân dự bị cho các địa phương, đơn vị.

Ngày 29 tháng 12

Bộ Tư lệnh Quân khu thông báo: Trong những ngày cuối tháng 12 năm 1978, trên tuyến biên giới phía Bắc, Trung Quốc liên tiếp có những hành động khiêu khích ta. Khu vực giáp biên giới, Trung Quốc triển khai cho dân sơ tán.

NĂM 1979

Ngày 2 tháng 1

Ủy ban nhân dân, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 1978. Về dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Hữu Sở - Tham mưu trưởng Quân khu, đại diện Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân và các ban, ngành, các đồng chí Chủ tịch huyện, thành phố và Chỉ huy trưởng quân sự, cán bộ chỉ huy các đơn vị... Hội nghị thống nhất đánh giá: Đây là năm tỉnh có số lượng tuyển quân lớn nhất: 48.860 người. Do làm tốt công tác tư tưởng và các khâu chuẩn bị, được sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, nên tỉnh vẫn giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Sức khỏe loại A và B1 thể lực chiếm tới 89,6%. Trình độ văn hóa từ cấp II trở lên chiếm 71,2%. Đồng chí Nguyễn Hữu Sở phát biểu và nhấn mạnh: Hà Nam Ninh là tỉnh có số lượng tuyển quân lớn nhất Quân khu trong năm và hoàn thành chỉ tiêu giao quân trọn vẹn, an toàn, đảm bảo chất lượng.

Ngày 3 tháng 1

Các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh tổ chức quán triệt tình hình nhiệm vụ mới; tập trung cao độ cho nhiệm vụ tuyển quân và sẵn sàng chiến đấu.

Ngày 6 tháng 1

Phòng Tham mưu thông báo kết quả đăng ký nghĩa vụ 5 ngày đầu năm của các địa phương. Toàn tỉnh có 31.560

người trong độ tuổi đăng ký, đạt 79,2% kế hoạch. Trong đó các huyện thuộc phía Hà Nam:

- Kim Thanh: 3.960 người, đạt 80,1%.
- Bình Lục: 3.124 người, đạt 79,8%.
- Duy Tiên: 2.126 người, đạt 78%.
- Lý Nhân: 2.012 người, đạt 79%.

Ngày 15 tháng 1

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức họp quân chính triển khai nhiệm vụ tuyển quân đợt 1 năm 1979 và triển khai công tác sẵn sàng chiến đấu trong dịp tết nguyên đán.

Ngày 2 tháng 2

Các đơn vị, địa phương tổ chức rút kinh nghiệm bảo đảm trị an trong dịp tết nguyên đán báo cáo về Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Ngoài vụ nổ lựu đạn ở chợ Rông, trong dịp tết các địa phương còn để xảy ra 7 vụ mất an toàn, chủ yếu là 4 vụ tai nạn giao thông, làm 6 người bị thương.

Ngày 17 tháng 2

Bộ Tổng Tham mưu phát lệnh báo động chiến đấu trong toàn quân.

Nhận được lệnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh họp khẩn cấp và thông báo tình hình, truyền đạt lệnh báo động sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị, địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang toàn tỉnh.

Ngày 18 tháng 2

- Buổi sáng: Thủ trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh dự hội nghị quân chính đợt xuất do Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức

để triển khai công tác sẵn sàng chiến đấu. Quân khu giao cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với địa phương huy động phương tiện chở 1.000 tân binh bàn giao cho Sư đoàn 327.

- Buổi chiều: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh họp quân chính triển khai công tác sẵn sàng chiến đấu và chỉ thị cho Trung đoàn 855 giao 1.000 quân cho Sư đoàn 327; hướng dẫn các đơn vị tổ chức mít tinh hưởng ứng tuyên bố của Nhà nước ta, phát động quyết tâm chiến đấu đánh thắng quân xâm lược, bảo vệ chủ quyền đất nước.

Ngày 19 tháng 2

Vào lúc 6 giờ sáng, 2 tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 855 tiến đưa 1.014 quân nhân bổ sung cho Sư đoàn 327. Tỉnh đã tổ chức 34 xe để đưa các tân binh đến đơn vị mới; và sau đó Sư đoàn 327 đã biên chế ngay lực lượng này vào các đơn vị bảo vệ biên giới phía Bắc.

Ngày 20 tháng 2

Tại buổi giao ban, Bộ Tư lệnh Quân khu triển khai nhiệm vụ: Các tỉnh, thành phố khẩn trương khôi phục 10 tiểu đoàn dự bị để chuẩn bị chiến đấu; tổ chức tuyển 1 vạn quân, mỗi tỉnh 2.000 tân binh.

Ngày 21 tháng 2

Bộ Tư lệnh Quân khu thông báo: Cuộc xâm lược trên tuyến biên giới phía Bắc của đối phương đã bị ta chặn lại, chiều hướng đối phương còn tăng quân. Kết quả trên toàn tuyến biên giới ta diệt 8.700 tên, bắn cháy trên 100 xe tăng.

Ngày 22 tháng 2

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh báo động kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cụm pháo và phân đội dân quân tự vệ cơ động. Qua kiểm tra, các đơn vị, địa phương đều tổ chức lực lượng trực chiến nghiêm túc, vũ khí phương tiện đảm bảo theo đúng quy định và biên chế.

Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 2

3 tiểu đoàn dự nhiệm của tỉnh tổ chức hành quân chi viện cho tỉnh Hoàng Liên Sơn, trong đó:

Ngày 24 tháng 2, tiểu đoàn dự nhiệm huyện Bình Lục gồm 446 người hành quân ngày 24 tháng 2; tiểu đoàn dự nhiệm huyện Kim Thanh 446 người hành quân ngày 26 tháng 2.

Ngày 5 tháng 3

- Ban chấp hành Trung ương Đảng ra lời kêu gọi; Chính phủ ra lệnh tổng động viên trong cả nước để đối phó quân xâm lược.

- Các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh tổ chức mít tinh hưởng ứng lời kêu gọi của Ban chấp hành Trung ương Đảng và lệnh tổng động viên của Chính phủ.

Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 3

Các địa phương trong tỉnh tổ chức giao quân đợt 1 năm 1979. Toàn tỉnh giao 2.485 tân binh, trong đó 4 huyện thuộc Hà Nam: Huyện Kim Thanh: 492 tân binh; huyện Bình Lục: 457 tân binh; huyện Duy Tiên 296 tân binh và huyện Lý Nhân 268 tân binh.

Ngày 10 tháng 3

- Các địa phương tổ chức khám tuyển quân vòng 2 đợt xuất theo lệnh tổng động viên.

Trong ngày, riêng 4 huyện thuộc Hà Nam quân số khám tuyển đạt 85 đến 90%.

- Huyện Duy Tiên: 872/915 người.
- Huyện Kim Thanh: 1.243/1.416 người.
- Huyện Bình Lục: 1.218/1.107 người.
- Huyện Lý Nhân: 736/698 người.

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã nhận được thông báo của Quân khu: Trung Quốc đã rút hết quân tại biên giới Quảng Ninh. Nhưng đến 12 giờ lại dùng pháo cối bắn vào đồn Pò Hèn và Nông trường Xuân Hòa.

Ngày 20 tháng 3

Bộ Tư lệnh Quân khu Chỉ thị cho các địa phương khẩn trương chỉ đạo các huyện thành lập các đơn vị đi làm công trình biên giới tuyến 1 (biên giới phía Bắc) và giao nhiệm vụ cho các tỉnh, thành phố về kế hoạch tuyển, giao quân cho các đơn vị, quán triệt việc tổ chức các khung đi làm đường và công trình quốc phòng.

Ngày 29 tháng 3

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã huy động đủ 6.000 dân quân tự vệ đi làm công trình quốc phòng ở Lạng Sơn theo kế hoạch Bộ Tư lệnh Quân khu giao. Trong đó 4 huyện thuộc Hà Nam đều huy động đủ quân số tỉnh giao: huyện Kim Thanh: 891 người, huyện Bình Lục: 625 người; huyện Lý Nhân: 426 người và huyện Duy Tiên 480 người.

Theo kế hoạch, lực lượng này từ ngày 31 tháng 3 bắt đầu hành quân.

Ngày 2 tháng 4

Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức trọng thể lễ trao cờ luân lưu của Chủ tịch nước cho đơn vị khá nhất: Bộ chỉ huy quân sự Hà Nam Ninh và Trung đoàn pháo binh 178 đã có thành tích trong chi viện chiến đấu biên giới phía Bắc tháng 2 năm 1979. Tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ vận tải chi viện cho biên giới, đã sử dụng gần 200 lượt chuyến ô tô chở 2 trung đoàn bộ đội địa phương, 3 trung đoàn tự vệ đi Cao Bằng, Lai Châu; đồng thời tỉnh còn huy động 40 xe ô tô vận chuyển đạn trong 1 tháng cho Quân khu 1.

Ngày 6 tháng 4

Thực hiện chỉ thị của Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh triển khai kế hoạch xây dựng làng xã chiến đấu cho Ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố trong tỉnh.

Ngày 13 tháng 4

- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh giao 4 tiểu đoàn dự nhiệm cho Quân khu 1, tổng số 2.050 đồng chí. Riêng phía Hà Nam có 1 tiểu đoàn là quân của hai huyện Duy Tiên và Lý Nhân.

- Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Lục triển khai kế hoạch xây dựng làng xã chiến đấu cho các xã trong toàn huyện.

Cuối tháng 4

Ban chỉ huy quân sự các huyện: Kim Thanh, Duy Tiên, Lý Nhân và Bình Lục đều triển khai kế hoạch xây dựng

làng xã chiến đấu cho 100% số xã và cơ sở tự vệ. Yêu cầu của xây dựng làng xã chiến đấu lần này, ngoài việc xây dựng chiến hào, công sự chuẩn bị chiến đấu đảm bảo đánh địch tiến công lấn chiếm, còn xây dựng địa phương trên tất cả các mặt chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội, thực hiện biến mỗi làng xóm thành một pháo đài vững chắc chống kẻ thù xâm lược.

Ngày 3 tháng 5

Thực hiện Quyết định của Bộ Tổng Tham mưu, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức ra mắt Sư đoàn dự nhiệm 381. Hà Nam Ninh là tỉnh đầu tiên trong Quân khu có đơn vị dự nhiệm cấp sư đoàn. Phó tổng tham mưu trưởng - Thiếu tướng Cao Văn Khánh về dự và phát biểu, biểu dương sự cố gắng của địa phương.

Ngày 7 tháng 5

Theo quyết định phân bổ của Chính phủ giao cho Quân khu 3 tuyển 72.000 lao động đi xây dựng công trình biên giới. Bộ Tư lệnh Quân khu phân bổ cho các địa phương. Riêng tỉnh Hà Nam Ninh tổ chức 10 nghìn người đi biên giới Hoàng Liên Sơn và 2.000 người đi biên giới Quảng Ninh.

Ngày 21 tháng 5

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổng hợp và báo Quân khu: Đến thời điểm này toàn tỉnh đã tổ chức được 42 tiểu đoàn du kích, trong đó có 18 tiểu đoàn cơ động, 24 tiểu đoàn tại chỗ. Toàn tỉnh tổ chức 69 cụm chiến đấu liên xã, trong đó có 43 cụm trọng điểm và trang bị đầy đủ vũ khí theo quy định.

động 4.681 người và đầy đủ các phương tiện phục vụ ứng cứu kịp thời các đoạn đê xung yếu của tỉnh.

Ngày 16 tháng 8

Trường quân sự tỉnh tổ chức tập huấn cho 126 xã đội trưởng và 67 cán bộ huyện về xây dựng lực lượng và phương án đánh địch, khi chúng tiến công vào địa phương. Sau đó trường còn tổ chức bồi dưỡng cho 57 thầy cô giáo các trường phổ thông cấp 2, cấp 3 về kiến thức phổ thông quân sự.

Ngày 18 tháng 9

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chỉ thị một số công tác cấp bách để tăng cường sẵn sàng chiến đấu.

1- Các lực lượng vũ trang của tỉnh phải thực sự sẵn sàng chiến đấu cao, nhất là các đơn vị ở vùng trọng điểm.

2- Tất cả các đơn vị bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, huấn luyện dự bị động viên, ngoài lực lượng thường trực chiến đấu tại chỗ, phải nắm chắc lực lượng cơ động trực chiến, nắm chắc hỏa lực để kịp thời xử trí các tình huống.

3- Tổ chức chặt chẽ, triển khai toàn bộ mạng tiêu đồ, bản đồ hiện có và các đài quan sát trên không, mặt biển.

4- Kiểm tra bổ sung kế hoạch phòng tránh cho nhân dân, xí nghiệp, kho tàng, đê đập, cầu cống xung yếu, trọng điểm.

Ngày 6 tháng 10

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phổ biến cách làm phương án chiến đấu cho các cụm xã và phổ biến công tác hiệp đồng

chiến đấu giữa Ban chỉ huy quân sự các huyện với các đơn vị đóng quân trên địa bàn.

Ngày 8 tháng 10

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ra Quyết định số 1.0101/QL: Trong khi chờ quyết định của Quân khu, nay hợp nhất hai ban: Quân báo, Đặc công thành Ban Quân báo - Đặc công thuộc Phòng Tham mưu. Ban biên chế 8 sĩ quan, gồm 1 trưởng ban, 1 phó ban và 6 trợ lý.

Ngày 10 tháng 10

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với Quân khu: Đến ngày 10 tháng 10 năm 1979, toàn tỉnh có 703 hộ người Hoa với 2.775 khẩu. Số đã đi nước ngoài 265 hộ = 1.368 khẩu, trong đó có 83 cán bộ, công nhân viên Nhà nước, 4 đảng viên, 227 đối tượng chính trị và hình sự, 117 người Việt theo chồng và 3 người Việt theo vợ. Số còn ở lại 438 hộ = 1.387 người.

Ngày 16 tháng 10

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo các địa phương tham gia cuộc diễn tập lớn mang tên "Duyên Hải" do Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức. Tham gia cuộc diễn tập, ngoài lực lượng của tỉnh còn có các tỉnh Thái Bình, Hải Phòng và các Sư đoàn 350, 329 cùng nhiều trung đoàn binh chủng của Quân khu. Cuộc diễn tập đạt kết quả tốt, an toàn.

Ngày 29 tháng 10

Đảng ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức cho 186 cán bộ trung cấp và sơ cấp học Nghị quyết 6 (khóa 4) của Ban chấp hành Trung ương.

Ngày 2 tháng 11

Hai tiểu đoàn dự nhiệm 814 và 854 của tỉnh hoàn thành huấn luyện và trả quân về các địa phương. Trong buổi lễ bế mạc, thượng tá Trần Xuân Soan - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tới dự và phát biểu động viên, mong muốn anh em trở về địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ và tích cực xây dựng lực lượng dự bị động viên.

Ngày 4 tháng 11

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị sẵn sàng chiến đấu đề phòng địch tấn công bất ngờ của Bộ Tham mưu Quân khu: Các đơn vị cao xạ, kể cả dân quân tự vệ vào vị trí sẵn sàng chiến đấu cấp 1. Các hệ thống quan sát trên không, trên biển tăng cường quan sát phát hiện địch từ xa.

Ngày 15 tháng 11

Thực hiện Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiến hành bàn giao vị trí Trung đoàn 568 cho Quân đoàn bộ, Quân đoàn 9.

Ngày 3 tháng 12

- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hướng dẫn các huyện, thành phố đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 1980.

- Số cán bộ trung cấp, sơ cấp còn lại và số đảng viên là hạ sĩ quan chiến sĩ học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khóa 4).

Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 12

Thủ trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác quân sự địa phương năm 1979 và triển khai

công tác năm 1980, do Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức. Hội nghị nhất trí xác định phương hướng công tác quân sự năm 1980: Nhanh chóng tổ chức xây dựng thế trận, xây dựng lực lượng, sẵn sàng đánh bại âm mưu xâm lược của địch, tiếp tục chi viện bảo vệ vững chắc Quân khu.

Ngày 21 tháng 12

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức họp mặt 197 các đồng chí nghỉ hưu là cấp tá. Các huyện tổ chức gặp mặt các đồng chí nghỉ hưu là cấp úy và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống vẻ vang của quân đội (22-12).

Ngày 27 tháng 12

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 1979 và bàn phương hướng công tác tuyển quân năm 1980. Tới dự có Đại tá Nguyễn Hữu Sở - Tham mưu trưởng Quân khu, các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, các ban ngành và chủ tịch, bí thư, chỉ huy trưởng quân sự các huyện, thành phố. Năm 1979, tỉnh Hà Nam Ninh được Quân khu đánh giá là địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân. Chỉ tiêu trên giao 30.505 người, địa phương giao 30.696 người, trong đó có 807 quân nhân nữ.

NĂM 1980

Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 1

Các địa phương trong toàn tỉnh triển khai đăng ký nghĩa vụ quân sự 5 ngày đầu năm. Riêng 4 huyện phía Hà Nam tỷ lệ người trong độ tuổi đăng ký đạt ở mức cao:

- Huyện Duy Tiên: 917/1.125 người, đạt 89,2%.
- Huyện Kim Thanh: 1.486/1.764 người, đạt 87,6%.
- Huyện Bình Lục: 1.408/1.627 người, đạt 88,6%.
- Huyện Lý Nhân: 904/1.078 người, đạt 89,3%.

Ngày 18 tháng 1

Đảng ủy quân sự tỉnh họp và ra Nghị quyết số 11/NQ-ĐU kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ quân sự năm 1979, phương hướng nhiệm vụ quân sự năm 1980.

Trong phương hướng công tác năm 1980, Đảng ủy nhấn mạnh tăng cường công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị: “Tổ chức thực hiện sâu rộng nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy quân sự tỉnh. Cần tập trung nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên; nắm vững khâu trung tâm là bồi dưỡng nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ...”.

Ngày 13 tháng 2

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cùng các cơ quan ban ngành địa phương tổ chức trọng thể lễ “Đón rước đước Bác Hồ”. Đây là một hoạt động quan trọng do Ban Bí thư Trung ương Đảng đề xuất, là dịp để cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trau dồi đạo đức cách mạng, sống, làm việc và học tập theo gương của Bác.

Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 2

Các địa phương tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 1980. Trong ngày đầu khám tuyển, toàn tỉnh đã có 7.682 thanh niên tham gia, trong đó sức khỏe loại A và B1 thể lực đạt 69,7%. Riêng 4 huyện thuộc Hà Nam qua 4 ngày khám tuyển đã có 3.076 người đi khám, số sức khỏe loại A chiếm 52%, số đạt sức khỏe B1 thể lực 20,7%.

Ngày 10 tháng 3

Phòng Chính trị ra hướng dẫn số 452/Tôc về việc phát thẻ, làm thẻ đảng viên. Hướng dẫn nêu rõ các nội dung về bộ phiếu tín nhiệm tư cách đảng viên và cách tính giá trị của phiếu tín nhiệm tư cách đảng viên.

Từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 3

Ban chỉ huy quân sự 4 huyện: Kim Thanh, Duy Tiên, Bình Lục, Lý Nhân tổ chức bồi dưỡng và tập huấn nội dung chương trình giáo dục, huấn luyện dân quân tự vệ năm 1980 cho các đồng chí xã đội phó, trung đội trưởng đại đội trưởng dân quân và cán bộ phụ trách các đơn vị tự vệ tại địa phương. Qua tập huấn, năng lực sư phạm trình độ truyền đạt kiến thức của cán bộ được nâng lên. Đây là cơ sở tốt cho việc hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện trong năm.

Ngày 3 tháng 4

Các địa phương, đơn vị tổ chức lễ truy điệu trọng thể Bác Tôn Đức Thắng - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 4

4 huyện Lý Nhân, Duy Tiên, Bình Lục, Kim Thanh tổ chức ra quân huấn luyện lực lượng dân quân, tự vệ. Tới dự và chứng kiến buổi ra quân huấn luyện đầu tiên tại các xã, thị trấn, cơ sở tự vệ có Ban chỉ huy quân sự các huyện và đại diện Đảng ủy, Ủy ban nhân dân địa phương.

Ngày 29 tháng 4

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ra Quyết định số 567/QL tổ chức biên chế Phòng Động viên tuyển quân cấp tỉnh và Ban Động viên tuyển quân các huyện, thành phố. Phòng và Ban động viên tuyển quân đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy - Thủ trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Đảng ủy - Ban chỉ huy quân sự huyện, thành phố.

Quyết định xác định rõ vị trí của phòng, ban Động viên tuyển quân: Là cơ quan giúp cho Đảng ủy và thủ trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ động viên tuyển quân.

Về tổ chức biên chế: Phòng Động viên tuyển quân 20 người, trong đó có 15 sĩ quan và 5 hạ sĩ quan, chiến sĩ. Trưởng phòng Động viên tuyển quân do 1 phó chỉ huy quân sự tỉnh phụ trách. Ban Động viên tuyển quân huyện, thành phố gồm 6 người, trong đó có 4 sĩ quan và 2 hạ sĩ quan, chiến sĩ.

Ngày 12 tháng 5

Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Lục và Lý Nhân tổ chức cho cán bộ Ban chỉ huy quân sự huyện và xã đội trưởng các xã học tập tài liệu về công tác địch vận trong tình hình mới. Qua học tập, các học viên đã nắm vững nội dung công tác địch vận và 6 điều quy định. Quân số tham gia: huyện Lý Nhân: 53 đồng chí, huyện Bình Lục 64 đồng chí.

Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 5

Ban chỉ huy quân sự huyện Kim Thanh và huyện Duy Tiên tổ chức học tập nội dung công tác địch vận. Quân số tham gia học tập: Huyện Kim Thanh 76 đồng chí, đạt 95%, huyện Duy Tiên 48 đồng chí đạt 94%. Qua học tập, mọi cán bộ đều nắm chắc nội dung làm cơ sở truyền đạt cho dân quân tự vệ.

Ngày 22 tháng 5

Đảng ủy quân sự tỉnh họp và ra Nghị quyết số 18/NQ-ĐU về tổ chức thực hiện chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu của Bộ Quốc phòng. Nghị quyết yêu cầu cấp ủy các cấp phải đặc biệt coi trọng việc bảo vệ an toàn nội dung của chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu, chỉ được phổ biến cho từng cấp theo đúng quy định của Bộ. Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai cụ thể cho các cấp.

Từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 6

Ban chỉ huy quân sự các xã trong 4 huyện thuộc Hà Nam cũ đều tổ chức học nội dung công tác địch vận và 6 điều quy định phòng gian bảo mật cho lực lượng dân quân

tự vệ. Quân số tham gia đạt từ 80 đến 85%. Riêng khối tự vệ của các cơ quan huyện đạt từ 90 đến 92%.

Ngày 25 tháng 6

Bộ Tư lệnh Quân khu ra Quyết định số 665/BTL tổ chức khung Sư đoàn 381 dự bị động viên thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam Ninh. Biên chế khung 1.000 người, có 403 sĩ quan và 597 hạ sĩ quan, chiến sĩ. Khung sư đoàn có nhiệm vụ: tổ chức huấn luyện, quản lý quân dự bị động viên; huấn luyện, xây dựng, chiến đấu trên địa bàn; sản xuất tự túc lương thực, thực phẩm tại chỗ.

Ngày 5 tháng 7

Quân khu phát tín hiệu thực tập báo động chuyển trạng thái tại các đơn vị, địa phương. Đợt 1 lúc 10 giờ 30 phút gồm: trung đoàn 50, Bộ chỉ huy quân sự Hà Nam Ninh, Thái Bình, Hải Phòng... Do được chuẩn bị chu đáo, nên khi nhận được lệnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh làm tốt các bước, đáp ứng được ý định của Quân khu.

Ngày 8 tháng 7

- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổng hợp khám tuyển quân đợt 2 năm 1980. Toàn tỉnh huy động 16.283 người đi khám, đạt 95% so với chỉ tiêu. Riêng 4 huyện thuộc Hà Nam, quân số đi khám gồm 6.018 người, đạt 95,2% so với chỉ tiêu.

- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh sơ kết cuộc vận động "Phát huy bản chất tốt đẹp, nâng cao sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang nhân dân Hà Nam Ninh", đợt 19 tháng 5 năm 1980. Cuộc vận động đã đạt được kết quả trên các

mục tiêu: Mạnh về ý chí đoàn kết, kỷ luật; mạnh về tổ chức năng lực hành động; đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế; tổ chức tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, giữ gìn vũ khí trang bị tốt.

Ngày 23 tháng 7

Cơn bão số 4 đổ bộ vào địa phương gây nhiều thiệt hại. Toàn tỉnh có 8 người chết, 16 người bị thương, ngập 70.000 ha lúa mới cấy. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã huy động lực lượng thường trực và hơn 3.000 dân quân của các huyện giúp dân chống úng lụt.

Từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 8

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức giao quân đợt 1 cho các đơn vị gồm 16.700 tân binh, đạt 106% chỉ tiêu. Trong đó số quân giao của 4 huyện phía Hà Nam:

- Kim Thanh: 1.894/1.863 tân binh, đạt 105%.
- Duy Tiên: 987/967 tân binh, đạt 104%.
- Bình Lục: 1.483/1.453 tân binh, đạt 105%.
- Lý Nhân: 726/706 tân binh, đạt 104%.

Ngày 20 tháng 8

Bộ Tư lệnh Quân khu giao tiếp chỉ tiêu tuyển quân đợt 2 cho các địa phương. Riêng tỉnh Hà Nam Ninh số lượng 6.000 tân binh, trong đó có 2.000 nữ.

Ngày 1 tháng 9

- Các đơn vị, địa phương tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Quốc khánh 2 tháng 9.

- Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục, Lý Nhân giao chỉ tiêu tuyển quân đợt 2 cho các xã.

Ngày 4 tháng 9

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh sơ kết tuyển quân đợt 1. Đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ban ngành, địa phương về dự. Kết quả tuyển quân đợt 1 vượt chỉ tiêu 0,6% (16.700/16.817); nhưng do ảnh hưởng của cơn bão số 4 nên thời gian giao quân bị chậm ngày so với kế hoạch đề ra.

Ngày 26 tháng 9

Phòng Động viên tuyển quân thông qua Bộ chỉ huy quân sự tỉnh kế hoạch tổ chức các đơn vị dự bị động viên. Mục đích chính của kế hoạch này nhằm: Kết hợp kinh tế với quốc phòng, sẵn sàng khôi phục và mở rộng lực lượng thường trực khi có chiến tranh xảy ra và bổ sung cho các đơn vị khi cần thiết; đưa công tác tổ chức quản lý huấn luyện quân dự bị động viên đi vào nền nếp. Yêu cầu của kế hoạch đặt ra là: công tác chuẩn bị và thực hành động viên phải hết sức tỉ mỉ, chính xác, khoa học để trong tình hình nào cũng bảo đảm thực hiện đầy đủ 4 yêu cầu: số lượng đủ, chất lượng tốt, đúng thời gian, đúng chính sách.

Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10

Ban chỉ huy quân sự 4 huyện: Kim Thanh, Duy Tiên, Bình Lục, Lý Nhân phối hợp với đơn vị phúc tra quân dự bị động viên. Trong đợt kiểm danh, kiểm diện lần này, thời gian báo trước từ 20 đến 25 ngày, nhưng quân số có mặt vẫn thấp so với yêu cầu. Huyện Lý Nhân đạt cao nhất 87%, huyện Kim Thanh đạt thấp nhất 81%.

Ngày 14 tháng 10

Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 335/CP về tiêu chuẩn chính trị trong việc tuyển lựa người vào Quân đội nhân dân:

1- Tất cả các công dân Việt Nam trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, có đủ sức khỏe, không phân biệt thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, nguồn gốc gia đình, đều có thể được tuyển vào Quân đội nhân dân.

2- Không tuyển vào Quân đội nhân dân những người phạm một trong những điểm sau đây:

- Đang bị mất quyền công dân, đang bị giam, đang bị quản chế, đang cải tạo tại chỗ, đang bị án treo, đang phạm pháp chờ xét xử.

- Những người đã có hoạt động đặc lực trong bộ máy kìm kẹp quân sự, dân sự của Mỹ, Ngụy, có nhiều tội ác với cách mạng, với nhân dân; Đã là đảng viên cốt cán của các đảng phái phản động, đã hoạt động tích cực chống lại cách mạng.

- Những người đã đầu hàng địch, hoặc khi bị địch bắt đã khai báo gây tổn thất nghiêm trọng cho cách mạng.

Ngày 3 tháng 11

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh triển khai công tác sơ kết thực hiện chính sách hậu phương quân đội 3 năm (1978-1980). Yêu cầu của đợt sơ kết này là tổng hợp được kết quả một cách toàn diện, chính xác trên các mặt chính sách hậu phương quân đội; đề xuất kịp thời những chủ trương biện pháp từ cơ sở để Đảng và Nhà nước ngày càng nắm chắc thực tế tình hình, có những chính sách phù hợp kịp thời.

Ngày 19 tháng 11

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh triệu tập Ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố lên họp chuyên bàn về công tác trị an. Trong mấy tháng qua, tình hình trị an ở các địa phương trở lên phức tạp, trộm cắp, cờ bạc phát triển, nhất là nạn móc túi, đã gây nên những bức xúc trong nhân dân. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh giao cho các Ban chỉ huy quân sự chủ động phối kết hợp với công an truy quét các đối tượng hình sự, đảm bảo trật tự trị an.

Ngày 3 tháng 12

Phòng Kỹ thuật tổ chức tổng kết công tác ngành năm 1980. Báo cáo tổng kết nêu rõ: Phòng Kỹ thuật mới được thành lập trong điều kiện khó khăn: đội ngũ cán bộ kỹ thuật thiếu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ yếu, cơ sở vật chất hạn chế. Nhưng được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Đảng ủy - thủ trưởng phòng Kỹ thuật đã có Nghị quyết và biện pháp lãnh đạo chỉ đạo toàn phòng khắc phục khó khăn, phát huy trình độ chuyên môn kỹ thuật sẵn có để hoàn thành các nhiệm vụ: đảm nhiệm công tác kỹ thuật cho 3 thứ quân trong tỉnh hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và xây dựng kinh tế.

Từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 12

Các địa phương trong tỉnh đồng loạt giao quân đợt 2 cho các đơn vị. Trong hai ngày toàn tỉnh giao 6.000 tân binh, trong đó có 2.017 tân binh nữ, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Trong đó 4 huyện phía Hà Nam:

- Duy Tiên: 320 tân binh, có 112 nữ.
- Kim Thanh: 780 tân binh, có 300 nữ.
- Bình Lục: 687 tân binh, có 250 nữ.
- Lý Nhân: 312 tân binh, có 100 nữ.

Ngày 9 tháng 12

Phòng Chính trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác địch vận năm 1980. Tới dự có đại diện Phòng Dân vận Quân khu, Ban Dân vận của Tỉnh ủy và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, địa phương. Báo cáo nêu bật kết quả công tác địch vận trên các mặt: tuyên truyền giáo dục, công tác xây dựng ngành, xây dựng cơ sở; chỉ ra những ưu khuyết điểm chính trong quá trình thực hiện và nêu phương hướng công tác địch vận năm 1981.

Ngày 16 tháng 12

Sư đoàn 381 tổ chức nhận quân dự bị động viên để huấn luyện theo định kỳ hàng năm. Theo quy định mới: cấp huyện và xã chịu trách nhiệm đăng ký, quản lý quân dự bị; Địa phương và đơn vị cùng sắp xếp biên chế, riêng công tác huấn luyện hàng năm do đơn vị bảo đảm.

Ngày 21 tháng 12

Phòng Tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết công tác tác chiến năm 1980 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 1981. Trong phần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 1980, báo cáo nêu rõ kết quả trên từng mặt công tác: sẵn sàng chiến đấu, phòng chống bão lụt, bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

Từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 12

Ban chỉ huy quân sự các huyện: Duy Tiên, Kim Thanh, Bình Lục và Lý Nhân tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự địa phương năm 1980. Tới dự tổng kết của 4 huyện đều có thủ trưởng Bộ chỉ huy và 4 cơ quan Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật; các đồng chí trong Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và đại diện các ban ngành.

NĂM 1981

Ngày 3 tháng 1

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 1980. Tới dự có Đại tá Nguyễn Hữu Sở - Tham mưu trưởng Quân khu, đại diện Tỉnh ủy, Ủy ban, các ban ngành trong tỉnh và Ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố. Năm 1980, chỉ tiêu trên giao cho tỉnh tuyển 17.400 tân binh, tỉnh thực giao 17.457 tân binh, vượt 0,52%, trong đó có 2.017 quân nhân nữ. Chất lượng quân ngày càng được nâng cao, số đạt sức khỏe loại A chiếm 71,6%; trình độ văn hóa từ tốt nghiệp cấp II trở lên đạt 80,7%.

Ngày 6 tháng 1

Ban chỉ huy quân sự 4 huyện phía Hà Nam tổng hợp kết quả đăng ký nghĩa vụ quân sự 5 ngày đầu năm:

- Huyện Kim Thanh: 1.640/1.750 người.
- Huyện Duy Tiên: 982/1.230 người.
- Huyện Bình Lục: 1.582/1.735 người.
- Huyện Lý Nhân: 786/968 người.

Từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 1

Ban chỉ huy quân sự 4 huyện: Kim Thanh, Duy Tiên, Bình Lục, Lý Nhân phối hợp cùng công an truy quét tội

phạm lưu manh tại các địa phương. Trong đợt truy quét này, 4 huyện đã bắt được 12 ổ nhóm gồm 26 tên, thuộc các đối tượng: chuyên trộm cắp ban đêm, móc túi tại các ga Phủ Lý, Bình Lục; ăn cắp tài sản Nhà nước tập kết tại các ga...

Ngày 1 tháng 2

Các địa phương trong toàn tỉnh triển khai lực lượng kiểm soát quân sự ở các khu vực trọng điểm. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh thành lập 2 đội thường trực cơ động sẵn sàng chiến đấu trong dịp tết âm lịch.

Ngày 19 tháng 2

Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức học tập cho 236 cán bộ trung sơ cấp thuộc cơ quan Bộ chỉ huy và Ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố về nội dung Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Ngày 28 tháng 2

Ban chỉ huy quân sự 4 huyện: Kim Thanh, Duy Tiên, Bình Lục, Lý Nhân đều tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển quân. Theo dự báo, năm 1981, số lượng tuyển quân vẫn ở mức cao, đặc biệt chất lượng đòi hỏi cao hơn cả về sức khỏe, trình độ văn hóa. Tại hội nghị, các Ban chỉ huy quân sự đều triển khai những chỉ thị, nội dung mới nhất về công tác tuyển quân.

Ngày 3 tháng 3

Bộ Tư lệnh Quân khu phân bổ chỉ tiêu tuyển quân đợt 1 năm 1981 cho các đơn vị, địa phương. Riêng tỉnh Hà Nam Ninh 15.400 nam và 2.000 nữ.

Từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 3

4 huyện khu vực Hà Nam tập trung cho nhiệm vụ tuyển quân. Các huyện rà soát danh sách số khám sức khỏe, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị và chốt quân số giao quân đợt 1 với các xã, thông báo thời gian giao quân vào nửa đầu tháng 4 năm 1981.

Ngày 1 tháng 4

Chính phủ có Quyết định về việc điều chỉnh địa giới, tách huyện Kim Thanh thành hai đơn vị huyện và 1 thị xã là huyện Thanh Liêm, huyện Kim Bảng và thị xã Hà Nam. Đến 1 tháng 6 các đơn vị mới bước vào hoạt động.

Ngày 15 tháng 4

Toàn tỉnh hoàn thành chỉ tiêu giao quân đợt 1 năm 1981. Trong đợt này, các địa phương giao quân chậm so với thời gian quy định. Đợt giao quân kéo dài tới 13 ngày (từ ngày 2 đến 15 tháng 4). Nguyên nhân chủ yếu do thời gian gấp, số quân chuẩn bị trước chưa đủ so với số lượng, nên nhiều địa phương vừa tổ chức khám tuyển sức khỏe xong là giao quân ngay. Mặc dù vậy toàn tỉnh vẫn đạt chỉ tiêu trên giao 15.400 tân binh nam và 2.000 tân binh nữ. Trong đó 4 huyện: Duy Tiên giao: 482/482; Kim Thanh 936/936; Bình Lục 787/787; Lý Nhân giao 391/391 tân binh.

Ngày 21 tháng 4

Qua tổng hợp tình hình thực tế, đến thời điểm giáp hạt này, nhân dân các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng như trong toàn Quân khu đều gặp khó khăn về thiếu lương thực. Theo báo cáo, các huyện trong tỉnh đều có từ 55 đến 70% hộ thiếu ăn. Riêng huyện Bình Lục có tới 75%.

Tỉnh đã tổ chức cứu tế lần thứ 3 cho các địa phương đặc biệt khó khăn.

Ngày 27 tháng 4

- Bộ Quốc phòng phát lệnh diễn tập thử B81 với Quân khu. Ngay sau đó, Quân khu phát lệnh tập, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Sư đoàn 381 phát lệnh động viên thử trung đoàn dự bị động viên.

- Huyện Kim Thanh diễn tập động viên quân dự bị. Lệnh huy động 121 người, có mặt tập trung 114 người. Thời gian tính từ lúc báo động cho đến khi cấp phát xong vũ khí hết 14 giờ 30 phút.

Từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 5

Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tiến hành cuộc diễn tập chỉ huy và cơ quan hai cấp (Quân khu, tỉnh, sư đoàn) mang mặt danh "B81" về tổ chức và thực hành chiến dịch đổ bộ đường biển. Cuộc diễn tập đã được Bộ chỉ định các Quân chủng: Hải quân, Không quân tham gia. Riêng Bộ tư lệnh Thông tin tăng cường thêm phương tiện. Lần diễn tập này, Bộ huy động 4 trung đoàn dự bị động viên của các tỉnh: Thái Bình, Hà Nam Ninh, Hải Hưng, Hà Sơn Bình. Cuộc diễn tập được tiến hành dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, các cơ quan Bộ Tổng Tham mưu, các tổng cục và các quân binh chủng. Đoàn cố vấn Liên Xô bên cạnh Bộ Quốc phòng trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ.

Ngày 20 tháng 5

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập B81 với các ban, ngành của tỉnh tham gia.

Ngày 13 tháng 6

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh kết hợp với các ban ngành có liên quan tổ chức kiểm tra các địa phương triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão ở các tuyến đê trọng điểm. Đoàn kiểm tra thống nhất đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho dân quân tự vệ các địa phương là lực lượng trọng tâm triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống lụt bão trên từng khu vực.

Ngày 15 tháng 7

Trường quân sự tỉnh bế mạc lớp tập huấn bồi dưỡng sĩ quan dự bị động viên. Sau 2 tuần tham gia lớp tập huấn, 63 đồng chí đã được học tập đầy đủ các nội dung về chính trị, quân sự do trên quy định. Đây là lực lượng nòng cốt tỏa về các địa phương huấn luyện lực lượng dự bị động viên.

Ngày 21 tháng 7

Đảng ủy quân sự tỉnh ra Nghị quyết số 08/NQ-ĐU về những nhiệm vụ trước mắt công tác tư tưởng.

Đánh giá tình hình tư tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên và quân chúng lực lượng vũ trang của tỉnh trong thời gian qua, Nghị quyết nhấn mạnh: "Về cơ bản là tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, kiên định vững vàng trước mọi tình hình, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm chính trị, tiếp tục phấn đấu hy sinh, giữ vững nguyên tắc kỷ luật của Đảng, của quân đội, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao".

Ngày 24 tháng 7

Đảng ủy quân sự tỉnh ra Nghị quyết số 10 về phương hướng nhiệm vụ công tác khoa học quân sự 5 năm (1981-

1985). Nghị quyết nhấn mạnh: Công tác khoa học quân sự tỉnh ta 5 năm tới cần nắm vững và thực hiện tốt những nội dung chủ yếu sau: Công tác nghiên cứu phát triển; công tác nghiên cứu và tổng kết biên soạn lịch sử quân sự; công tác thông tin tư liệu và khoa học quân sự.

Nghị quyết cũng chỉ rõ nhiệm vụ công tác khoa học quân sự 6 tháng cuối năm 1981: Khẩn trương kiện toàn và ổn định cơ quan khoa học quân sự của tỉnh, cử cán bộ đi dự các lớp bồi dưỡng về biên soạn lịch sử và khoa học quân sự; tập trung chỉ đạo hoàn thành tổng kết xây dựng pháo đài quân sự huyện; khẩn trương xác minh, sưu tầm các sự kiện quân sự thời kỳ chống Pháp.

Ngày 8 tháng 9

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Ty Công an tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 01 của Liên bộ Quốc phòng và Nội vụ về giữ gìn trật tự trị an địa phương. Hội nghị biểu dương và trao tặng bằng khen cho 4 huyện trong đó có huyện: Bình Lục, Lý Nhân.

Ngày 24 tháng 9

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh kết hợp cùng Ty Thương binh xã hội tổ chức hội nghị tổng kết chính sách hậu phương quân đội 3 năm (1979-1981). Về dự hội nghị có 269 đại biểu từ Bộ quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu, Tỉnh ủy, Ủy ban, các ban ngành trong tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã.

Đồng chí Phan Điền - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khen ngợi những cố gắng của các cấp, các ngành đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này, giải quyết tốt một

phân hậu quả sau chiến tranh. Đặc biệt tỉnh luôn quan tâm và giúp đỡ có hiệu quả các gia đình chính sách gặp hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 17 tháng 10

Tại Sân vận động thành phố Nam Định, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức Hội thao Quyết thắng năm 1981. Dự hội thao có 31 đoàn với 425 vận động viên của tất cả đơn vị bộ đội, dân quân tự vệ trong toàn tỉnh. Kết quả: Đoàn huyện Bình Lục đạt giải nhì; đoàn huyện Kim Bảng, Lý Nhân đoạt giải ba toàn đoàn.

Ngày 31 tháng 10

Sư đoàn 432 (Quân khu) nhận 1.073 tân binh của Sư đoàn 381 (Hà Nam Ninh) bàn giao. Trong số này có 326 tân binh của 6 huyện thị xã: Kim Bảng, Thanh Liêm, thị xã Hà Nam, Lý Nhân, Bình Lục, Duy Tiên. Quá trình bàn giao an toàn, đảm bảo mọi yêu cầu đề ra.

Ngày 6 tháng 11

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh triệu tập Chỉ huy phó động viên các Ban chỉ huy quân sự huyện và trợ lý đăng ký quân nhập ngũ để phổ biến công tác đăng ký tuyển quân năm 1982.

Ngày 13 tháng 11

Đảng ủy quân sự tỉnh ra Nghị quyết về việc tiến hành Đại hội Đảng các cấp và cử đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 3.

Theo quy định của Trung ương: Đại hội đảng bộ các cấp lần này sẽ được tổ chức thành hai đợt: đợt 1 thảo luận

đề cương báo cáo về tình hình và nhiệm vụ, một số vấn đề về sửa đổi điều lệ Đảng; bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên. Đợt 2 tiến hành sau Đại hội đại biểu toàn quốc để kiểm điểm việc thi hành Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần trước.

Về thời gian: từ ngày 25/12/1981 đến ngày 05/01/1982 triển khai Đại hội Đảng bộ ở cơ sở; hoàn thành xong Đại hội Đảng bộ Sư đoàn 381 vào ngày 10/11/1982. Từ ngày 10 đến 20/01/1982 tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ quân sự tỉnh.

Ngày 24 tháng 11

Các Ban chỉ huy quân sự huyện, thành phố triển khai đăng ký quân dự bị phục vụ cho tuyển quân đợt 1 năm 1982. Trong ngày các địa phương đã có 20.600 quân dự bị đến đăng ký, đạt 56%. Trong đó 6 huyện, thị phía Hà Nam đăng ký được 8.149 quân dự bị (Kim Bảng, Thanh Liêm, thị xã Hà Nam) đăng ký 2.960, Bình Lục 2.612, Lý Nhân 1.236, Duy Tiên 1.341 người.

Từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 12

Thực hiện kế hoạch kiểm tra huấn luyện của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, các huyện phía Hà Nam tổ chức bắn đạn thật cho lực lượng dân quân tự vệ thường trực.

- Huyện Kim Bảng, Thanh Liêm, thị xã Hà Nam: 96 người tham gia bắn, có 83 người đạt yêu cầu trở lên, khá giỏi chiếm 71%.

- Huyện Lý Nhân: 70 người tham gia bắn, 65 người đạt yêu cầu trở lên, 69,2% khá giỏi.

- Huyện Duy Tiên: 65 người tham gia bắn, 61 người đạt yêu cầu trở lên, khá giỏi đạt 70,4%.

Ngày 13 tháng 12

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ra Chỉ thị số 863/CT-BCH về tăng cường quản lý chất nổ và bảo vệ kho tàng.

Chỉ thị nhấn mạnh: Các đơn vị, huyện, thành thị phải làm thật tốt công tác giáo dục và quán triệt cho bộ đội, dân quân tự vệ thấy rõ âm mưu thủ đoạn của địch; nêu cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm các chế độ quy định; nhất là lực lượng bảo vệ kho tàng và những nơi trọng điểm; phải quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị chất nổ, không bị mất mát, cháy nổ và bị kẻ xấu phá hoại vũ khí kho tàng.

Ngày 26 tháng 12

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hậu cần năm 1981. Tối dự có Đại tá Ngô Văn Tại - Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu và chỉ huy các đơn vị, Ban chỉ huy quân sự các huyện, thị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ kết quả công tác hậu cần trong năm.

- Tăng gia tự túc: cấy 525 ha lúa, trồng 16,2 ha ngô, 6,8 ha khoai, 23 ha sắn. Tổng sản lượng quy ra gạo 348 tấn. Riêng chăn nuôi được 38 tấn thịt, cá các loại.

- Sản xuất công nghiệp: Xí nghiệp may đạt 108% kế hoạch. Xí nghiệp cơ khí đạt 167%. Xí nghiệp mộc đạt 86,5%.

- Xây dựng doanh trại: Sửa chữa 10.500 m² nhà ở; 596 m² nhà kho, 386 m² nhà xe pháo.

- Tự khai thác được 4.400 m³ đá, nung 390 tấn vôi, 795.000 viên gạch, 15.000 cây luồng, 350 m³ cát...

- Đảm bảo quân y: 98,54% quân số khỏe, trồng 16.500 m² cây thuốc nam các loại, làm lợi cho ngân quỹ Nhà nước 201.810 đồng.

- 100% đơn vị bảo đảm ăn no mặc lành, có 160 bếp tự chế biến mì, đảm bảo 100% số bếp không ăn mì luộc, 86% số bếp tự túc được rau xanh, có 21 bếp đạt tiêu chuẩn "nuôi quân giỏi".

NĂM 1982

Từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 1

Thực hiện Chỉ thị của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về thu gom số quân đào ngũ giao trả về các đơn vị, 4 huyện phía Hà Nam tích cực đôn đốc và thu quân, cụ thể:

- Hai huyện Kim Bảng, Thanh Liêm và thị xã Hà Nam tập trung được 96 quân nhân; huyện Bình Lục 87 quân nhân; huyện Lý Nhân 49 quân nhân và huyện Duy Tiên 51 quân nhân. Số quân trên các huyện bàn giao cho Tổng cục Hậu cần và Trung đoàn 855. Sau khi nhận lệnh triệu tập về đơn vị, đại đa số anh em đều xác định nhiệm vụ, vui vẻ lên đường.

Ngày 10 tháng 1

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm kỹ thuật năm 1981.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ kết quả từng mặt công tác:

- Quân giới: Sửa chữa tại chỗ 28 khẩu pháo, sửa chữa vừa 150 khẩu; sửa chữa nhẹ 160 lần khẩu pháo và 500 súng bộ binh; bảo quản, bảo dưỡng 35 lần xe; tiểu tu 38 lần xe.

- Sản xuất chế tạo: 24.000 quả lựu đạn, 13.000 vỏ và 92.000 chày lựu đạn. Qua kết quả kiểm tra của Đoàn Cục Quân giới kết luận khá (thử nổ 100%).

- Làm tốt công tác bảo đảm dự trữ cho sẵn sàng chiến đấu: Xây dựng xong kế hoạch bảo đảm tuyến 1 và duyệt kế hoạch bảo đảm hậu cần cho Trung đoàn 182 và 4 huyện ven biển, bảo đảm đầy đủ súng đạn theo cơ số quy định.

Từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 1

6 huyện, thị khu vực Hà Nam tập trung khám tuyển sức khỏe phục vụ tuyển quân đợt 1 năm 1982:

- Huyện Duy Tiên 526/683 người, đạt 81,6%.

- Huyện Bình Lục 906/1.213 người, đạt 82%.

- Huyện Kim Bảng, Thanh Liêm và thị xã Hà Nam 1.017/1.321 người, đạt 85%.

- Huyện Lý Nhân 403/628 người, đạt 78%.

Ngày 24 tháng 1

Tư lệnh Quân khu phát tín hiệu báo động chuyển trạng thái từ thường xuyên lên tăng cường đối với các đơn vị và tỉnh, thành phố. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam Ninh là đơn vị nhận được tín hiệu nhanh thứ hai sau Hải Phòng (1 phút 7 giây).

Ngày 1 tháng 2

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức giao hồ sơ và hiệp đồng giao quân đợt 1 năm 1981 với các đơn vị.

Từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 2

6 huyện, thị khu vực Hà Nam tổ chức giao quân đợt 1 năm 1982.

- Ngày 7 huyện Lý Nhân giao 368/368 tân binh, đạt 100% chỉ tiêu.

- Ngày 8 huyện Bình Lục giao 823/820 tân binh, đạt 101% chỉ tiêu.

- Ngày 9 huyện Kim Bảng, Thanh Liêm và thị xã Phủ Lý giao 897/900, đạt 101% chỉ tiêu.

- Ngày 10 huyện Duy Tiên giao 417/417, đạt 100% chỉ tiêu.

Ngày 2 tháng 3

Phòng Chính trị hướng dẫn kế hoạch tổ chức giao ước thi đua năm 1982. Kế hoạch nêu rõ nội dung thi đua và giao ước thi đua trong năm 1982, tập trung vào các nội dung sau:

- Sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch có hiệu quả cao.

- Xây dựng lực lượng thường trực mạnh, lực lượng dự bị động viên và đảm bảo chỉ tiêu tuyển quân.

- Huấn luyện nâng cao sức mạnh chiến đấu.

- Tham gia xây dựng hậu phương.

- Xây dựng kinh tế, sản xuất tự túc, cải thiện đời sống.

Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 3

- Ban chỉ huy quân sự 6 huyện, thị: Kim Bảng, Thanh Liêm, Bình Lục, Lý Nhân, Duy Tiên và thị xã Hà Nam tổ chức tập huấn giáo viên để chuẩn bị bước vào huấn luyện dân quân tự vệ năm 1982. Quân số tập huấn của các huyện đều đảm bảo từ 97 đến 100% số cán bộ được triệu tập. Thành phần chủ yếu là xã đội phó các xã và cán bộ trung đội tự vệ cơ quan, xí nghiệp.

- Cùng trong thời gian này, các địa phương sắp xếp và tổ chức các khung dự bị động viên.

Ngày 22 tháng 3

Phòng Chính trị ra hướng dẫn số 121/Tộc về chương trình công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 1982, tập trung vào 4 nội dung chính:

- Thấu suốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, chuẩn bị triển khai một bước thực hiện việc đổi mới cơ cấu tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng trong quân đội, trong bộ đội địa phương của tỉnh.

- Tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, thật sự là hạt nhân lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

- Kiện toàn nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan chính trị các cấp.

- Xây dựng cơ quan, tổ chức Đảng vững mạnh.

Ngày 29 tháng 3

Các địa phương chỉ đạo đơn đốc và triển khai công tác bảo đảm trật tự trị an trong dịp Đại hội đảng toàn quốc lần thứ V diễn ra tại Hà Nội.

Từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 4

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị Hậu cần nhân dân. Về dự hội nghị có Đại tá Cán Văn Tại - Phó Tư lệnh, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu, đại diện Tỉnh ủy, Ủy ban và các đơn vị, địa phương. Hội nghị tập trung bàn về thực hiện chủ trương "Làm giàu đánh thắng" do Bộ Tư lệnh

Quân khu phát động và bàn về xây dựng quỹ quốc phòng tại địa phương.

Từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 4

Thực hiện kế hoạch của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, các huyện phía Hà Nam tổ chức hội nghị “Làm giàu đánh thắng”. Tới dự và chỉ đạo các hội nghị đều có Thủ trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, đại diện Huyện ủy, Ủy ban và các ban ngành. Nội dung các hội nghị nêu bật những thuận lợi, khó khăn và kế hoạch của địa phương mình để thực hiện thắng lợi chủ trương “Làm giàu đánh thắng” do Bộ Tư lệnh Quân khu phát động.

Ngày 12 tháng 5

Các địa phương kết thúc giai đoạn huấn luyện 1 cho lực lượng dân quân tự vệ. Trước khi bước vào huấn luyện, các huyện đều tổ chức tập huấn giáo viên, chuẩn bị giáo án và làm mô hình học cụ.

Kết thúc giai đoạn 1 toàn tỉnh đã có 16.240 dân quân tham gia học tập, chiếm 81,2% quân số. Riêng 6 huyện, thị phía Hà Nam có 4.265 người tham gia huấn luyện.

Ngày 20 tháng 5

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ra Thông báo số 231/TH về thành phần Ban thi đua và quy định trách nhiệm của Ban thi đua. Thành phần Ban thi đua gồm: Thượng tá Trần Đăng Thành - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; thượng tá Mai Quang Sĩ - Phó chỉ huy trưởng về chính trị. Các ủy viên gồm: Chủ nhiệm Chính trị, Tham mưu trưởng,

Chủ nhiệm Hậu cần, Trưởng phòng Động viên, Trưởng các ban: Tuyên huấn, Chính sách, Cán bộ.

Từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức lớp học tập nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V cho cán bộ khối cơ quan, địa phương, đơn vị. Dự học có 126 cán bộ trung sơ cấp. Lớp học nghiên cứu nội dung nghị quyết, báo cáo chính trị và 3 chuyên đề trên các lĩnh vực: đối ngoại, kinh tế và quốc phòng.

Ngày 7 tháng 6

- Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh họp chuẩn bị tuyển quân đợt 2 năm 1982.

- Các địa phương tiếp tục đăng ký, sắp xếp lực lượng dự bị động viên.

Ngày 6 tháng 7

Bộ Tư lệnh Quân khu ra Quyết định tách Sư đoàn 381 ra khỏi Bộ chỉ huy quân sự tỉnh để chuyên làm nhiệm vụ dự bị động viên của Quân khu.

Ngày 12 tháng 7

Trong hội nghị tổng kết phong trào “Làm giàu đánh thắng” của Quân khu 3 từ năm 1977 đến năm 1982 đánh giá: ... “Ở Hà Nam Ninh 100% huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức Ban hậu cần địa phương, 100% số xã có Ban hậu cần nhân dân. Từ năm 1977 đến năm 1981, cơ quan quân sự từ tỉnh tới huyện đã xây dựng được 3.680 m² nhà các loại, trong đó có 1.060 m² nhà lâu bền. Qua 5 năm sản

xuất lương thực đạt 956 tấn, bảo đảm đủ ăn 1 tháng 20 ngày; thịt cá đạt 136 tấn, bình quân 1 người 5,6 kg.

Hội nghị biểu dương và suy tôn Hà Nam Ninh là một trong 3 tỉnh (Hải Hưng, Thái Bình) là đơn vị xuất sắc trong phong trào “Làm giàu đánh thắng”.

Từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 7

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức tập huấn chiến dịch chống đổ bộ đường biển cho cán bộ thuộc Bộ chỉ huy và Ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 29 tháng 7

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ra kế hoạch số 402/ĐV gọi thanh niên nhập ngũ đợt 2 năm 1982. Trong kế hoạch nêu rõ quyết tâm: 100% huyện, thành phố, thị xã hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu của trên; 100% cơ sở xã hoàn thành chỉ tiêu, kể cả những cơ sở yếu.

Ngày 4 tháng 8

Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 129/HĐBT giao nhiệm vụ cho quân đội xây dựng kinh tế 5 năm (1981-1985). Quyết định nêu rõ: “Toàn quân tham gia xây dựng kinh tế bằng nhiều hình thức thích hợp nhằm bảo đảm một phần nhu cầu của quân đội và nhu cầu quốc phòng, giảm bớt sự đảm bảo của Nhà nước càng nhiều càng tốt”.

Trong nguyên tắc và phương thức quân đội làm kinh tế với Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành - quyết định nêu rõ: “Tùy theo nhiệm vụ sản xuất có thể cử một lực lượng nòng cốt chuyên trách làm kinh tế, tự lập kế hoạch sản xuất, xây dựng để bảo đảm một phần nhu cầu của quân đội về quốc

phòng”. Sau khi quyết định được phổ biến, Đảng ủy - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã họp và bàn biện pháp thực hiện.

Ngày 7 tháng 8

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ban hành quy định số 514/Tac về một số chế độ của bộ đội thường trực tỉnh trong tình hình mới. Đối với phép năm của cán bộ và chiến sĩ từ nay tạm ngừng, trường hợp đột xuất được giải quyết 5 ngày. Chế độ thường trực công tác và nghỉ chủ nhật: đối với những cán bộ có gia đình ở thành phố được về nhà ăn cơm, nhưng các giờ nghỉ, ngày nghỉ đều phải thường trực tại doanh trại. Việc nghỉ chủ nhật đối với cán bộ chỉ được giải quyết 1/3 quân số.

Ngày 25 tháng 8

Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh ra Nghị quyết số 05 về việc biên soạn lịch sử quân sự tỉnh Hà Nam Ninh.

Sau khi nghe tờ trình và ý định biên soạn lịch sử quân sự tỉnh do Ban Khoa học quân sự trình bày, hội nghị nhất trí với tờ trình và xác định một số vấn đề cơ bản sau:

- Việc biên soạn lịch sử quân sự của tỉnh là một công tác cần thiết và cấp bách, là vấn đề thuộc về lương tâm, trách nhiệm, nghĩa vụ và tình cảm của chúng ta đối với các thế hệ trước đây và mai sau.

- Đây là một việc làm mới và khó, vì đó là một công trình khoa học quân sự địa phương của một đơn vị chiến lược cơ bản trong chiến tranh nhân dân.

- Đối tượng nghiên cứu biên soạn lịch sử quân sự của tỉnh là chiến tranh nhân dân địa phương và các lực lượng

vũ trang địa phương trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Không gian nghiên cứu biên soạn là tỉnh hợp nhất gồm ba tỉnh: Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình cũ. Chỉ thị nêu rõ thời gian hoàn thành công trình là 3 năm (1982-1985).

Từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 9

Bộ Tư lệnh Quân khu và các tỉnh, thành phố có biển tổ chức cuộc diễn tập chống đổ bộ đường biển mang mật danh "BTB82". Mục đích nhằm hệ thống, thống nhất sau các cuộc diễn tập B81 và MB81, nâng cao tổ chức của người chỉ huy, năng lực nghiệp vụ của cơ quan, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu khi chiến tranh xảy ra.

Cơ quan Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chuẩn bị chu đáo và thực hiện nghiêm lịch diễn tập. Quá trình diễn tập đảm bảo tốt các yêu cầu do Quân khu đề ra.

Ngày 3 tháng 10

Ban chỉ huy quân sự huyện Duy Tiên tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng dân quân tự vệ. Kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có 62% khá giỏi.

Ngày 17 tháng 10

Hai huyện Bình Lục và Lý Nhân tổ chức đón tiếp chu đáo 216 quân nhân xuất ngũ về địa phương.

Ngày 4 tháng 11

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ra mệnh lệnh số 633/ĐV động viên quân dự bị: Nay giao nhiệm vụ động viên quân dự bị cho Trung đoàn 855 với tổng số 1.682 quân dự bị, trong đó có 107 sĩ quan và 1.575 hạ sĩ quan chiến sĩ.

Ngày 19 tháng 11

Huyện Kim Bảng, Thanh Liêm và thị xã Hà Nam tổ chức Hội thao quyết thắng trong lực lượng vũ trang. Tham dự hội thao có 36 cơ sở dân quân và 8 cơ sở tự vệ trong toàn huyện với tổng số 127 vận động viên. Đây là một hoạt động thiết thực, đánh giá đúng kết quả huấn luyện năm 1982 trong toàn lực lượng.

Ngày 20 tháng 11

Đại hội Đại biểu Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ 3 (vòng 2) ra Nghị quyết về tình hình nhiệm vụ 3 năm (1982-1985). Nghị quyết nhấn mạnh cần thực hiện những mặt công tác lớn:

- Kiên quyết và chủ động đánh thắng kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch.
- Ra sức xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện theo tổ chức biên chế mới; có số lượng thích hợp (từ 13-15% so với tổng số dân).
- Tích cực tham gia xây dựng hậu phương vững mạnh.
- Đảm bảo tốt các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính.
- Xây dựng Đảng bộ quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, tập trung xây dựng cấp ủy mạnh và đội ngũ cán bộ mạnh.

Ngày 15 tháng 12

Bộ Chính trị ra Nghị quyết số (07/NQ-TW) "về việc đổi mới, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, sự nghiệp quốc phòng và thực hiện chế độ một người chỉ huy trong quân đội" nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong mọi tình huống, phát huy cao độ trách nhiệm

của người chỉ huy, không ngừng nâng cao chất lượng của Đảng và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Nghị quyết gồm các nội dung:

- Những vấn đề cơ bản trong cơ chế lãnh đạo mới của Đảng.

- Thực hiện chế độ một người chỉ huy và thành lập các hội đồng quân sự.

- Đổi mới chức năng và phát huy mạnh mẽ hiệu lực của hệ thống cơ quan chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong quân đội trong sạch vững mạnh.

- Quan hệ giữa Quân khu và các đơn vị bộ đội chủ lực với cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương.

Ngày 16 tháng 12

Phòng Chính trị báo cáo kết quả công tác phát triển Đảng. Năm 1982 Đảng bộ quân sự tỉnh đã kết nạp được 124/150 đảng viên mới, đạt 82,6% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Số Đảng bộ kết nạp được nhiều đảng viên mới là: Bộ đội biên phòng, Trung đoàn 182, Phòng Hậu cần kỹ thuật, Phòng Tham mưu. Riêng khối cơ quan quân sự huyện kết nạp được 18 đồng chí. Ban chỉ huy quân sự 4 huyện phía Hà Nam đều kết nạp mỗi đơn vị 1 đảng viên.

Ngày 28 tháng 12

Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định số 925/QĐ-UB thành lập đội "Thanh niên xung kích an ninh" ở cấp phường, xã, huyện, thành phố, thị xã do thanh niên của 3 lực lượng phối hợp: thanh niên địa phương, thanh niên lực lượng công an và thanh niên lực lượng quân đội. Đội "Thanh niên xung kích an ninh" hoạt động theo quy chế tạm thời của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

NĂM 1983

Từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 1

Thực hiện kế hoạch của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, các huyện, thành thị đều khám tuyển sức khỏe phục vụ nhập ngũ đợt 1 năm 1983. Các huyện, thị xã khu vực Hà Nam cơ bản hoàn thành và số thanh niên đi khám tuyển đều đạt từ 80 đến 84% số lệnh phát ra. Kết quả sức khỏe loại A và B1 (thể lực) đạt từ 72 đến 75%. Cụ thể:

- Huyện Kim Bảng, Thanh Liêm và thị xã Hà Nam 1.032/1.281 đạt 81,3%.

- Huyện Duy Tiên 516/683, đạt 82,7%

- Huyện Lý Nhân 481/563, đạt 84%.

Ngày 15 tháng 1

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hậu cần - kỹ thuật năm 1982. Báo cáo đọc tại hội nghị nêu rõ kết quả từng mặt công tác hậu cần - kỹ thuật phục vụ bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, bảo đảm đời sống sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe bộ đội.

Riêng trong công tác giúp đỡ gia đình cán bộ, trong năm Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã bán nhượng vật tư 1.260 định xuất bằng 20 loại vật liệu khác nhau, gồm 145 tấn xi măng, 20 tấn thép, 10,7 triệu viên gạch, 13 vạn viên ngói, 187 tấn vôi, 16.000 cây luồng và một số doanh cụ như bàn

ghế, giường tủ. Toàn tỉnh xây dựng 10 căn hộ cho cán bộ, xin cấp đất cho 134 hộ...

Ngày 5 tháng 2

Các địa phương tổ chức khám vết sức khỏe, chuẩn bị hồ sơ và thủ tục để phục vụ giao quân đợt 1 năm 1983. Riêng 6 huyện, thị xã khu vực Hà Nam, tổ chức khám vết sức khỏe được 243 thanh niên.

Ngày 18 tháng 2

Tỉnh ủy Hà Nam Ninh tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “phát huy bản chất tốt đẹp, nâng cao sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang nhân dân” trong toàn tỉnh. Hội nghị đi sâu đánh giá kết quả 5 mục tiêu của cuộc vận động và nhất trí với 3 bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình thực hiện:

- Nghiêm chỉnh quán triệt các nghị quyết của Đảng và vận dụng sáng tạo phù hợp với địa phương.

- Thường xuyên chăm lo xây dựng cơ sở và đội ngũ cán bộ vững mạnh toàn diện.

- Kiên quyết tập trung vào những vấn đề chính, dứt điểm trong từng thời gian.

Từ ngày 2 đến ngày 7 tháng 3

Các địa phương trong tỉnh tiến hành giao quân đợt 1 năm 1983. Riêng 5 huyện, thị khu vực Hà Nam đều giao gọn và hoàn thành 100% chỉ tiêu: huyện Duy Tiên 326/326 tân binh; huyện Lý Nhân 297/297 tân binh và huyện Kim Bảng, Thanh Liêm và thị xã Hà Nam giao 538/538 tân binh.

Ngày 10 tháng 3

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh khai mạc hội nghị bồi dưỡng cán bộ xã, phường đội trưởng về công tác xây dựng quân dự bị và huấn luyện dân quân tự vệ. Riêng 6 huyện, thị khu vực Hà Nam cử 82 người tham dự. Đây là lực lượng nòng cốt về tổ chức và hướng dẫn hoạt động quân sự, quốc phòng ở địa phương.

Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 4

Các địa phương tiếp tục đăng ký tuyển sinh vào các trường quân sự và phúc tra lực lượng dự bị động viên

Ngày 5 tháng 4

Tại Trường quân sự tỉnh khai mạc lớp tập huấn quân sự địa phương cho 230 cán bộ đại đội dân quân tự vệ trong toàn tỉnh về công tác tham mưu chỉ huy chiến đấu.

Ngày 6 tháng 5

Ban chỉ huy quân sự huyện Lý Nhân kiểm tra bắn đạn thật trong lực lượng dân quân tự vệ. 130 đồng chí trong 24 tổ chức dân quân tự vệ tham gia kiểm tra. Kết quả: 92% đạt yêu cầu, trong đó có 54,6% đạt khá giỏi.

Ngày 16 tháng 5

Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Lục tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho dân quân tự vệ. 35 tổ chức dân quân tự vệ và 153 người tham gia kiểm tra, trong đó 96% đạt yêu cầu, khá giỏi chiếm 67%. Đây là một trong hai huyện đạt kết quả cao nhất tỉnh.

Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 7

Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Lục và các địa phương trong tỉnh thuộc diện giao quân đợt 2 năm 1983 tổ chức khám tuyển sức khỏe chuẩn bị cho việc giao quân.

Trong 3 ngày, toàn huyện đã tổ chức khám 892/1.020 thanh niên có giấy gọi, đạt 83,4%. Trong đó số sức khỏe loại A và B1 đạt 76,3%.

Ngày 12 tháng 7

Bộ Quốc phòng ra Thông báo số 966/QP về việc gọi thanh niên nhập ngũ đợt 2 năm 1983 cho tỉnh gồm 9.300 người. Thời gian giao nhận quân bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 và kết thúc trước ngày 15 tháng 9 năm 1983.

Ngày 19 tháng 7

Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ đợt 2 năm 1983 cho các địa phương trong đó huyện Bình Lục 590 người.

Ngày 26 tháng 7

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm xây dựng xã phường thực hiện phong trào "Làm giàu đánh thắng". Đây là hội nghị cấp cơ sở có quy mô lớn bàn về một nội dung thiết thực nên được đồng chí Nguyễn Quyết - Tư lệnh Quân khu 3 về dự và phát biểu nhấn mạnh đến ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào, nhất là ở cơ sở xã, phường trong thời điểm hiện nay.

Ngày 31 tháng 7

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổng hợp kết quả khám tuyển quân đợt 2 năm 1983 báo cáo Quân khu: kết quả

khám tuyển đủ sức khỏe loại A và B1 gồm 10.216/9.300 chỉ tiêu.

Ngày 12 tháng 8

Thực hiện Nghị quyết của Quân khu 3, Đảng uỷ - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 07 của Bộ chính trị về việc đổi mới, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo Đảng đối với quân đội; sự nghiệp quốc phòng và thực hiện chế độ một người chỉ huy trong quân đội và các Chỉ thị, Hướng dẫn 22, 23, 24, 25 của Ban Bí thư cùng các Chỉ thị, Hướng dẫn 270, 271, 272, 273, 274, 275, 69 của Tổng Cục chính trị về thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị cho cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị. Sau khi nghe truyền đạt về tinh thần nội dung Nghị quyết và các chỉ thị, hướng dẫn. Mọi đối tượng đều cơ bản nhất trí cao với chủ trương của Bộ Chính trị về hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và thực hiện chế độ một người chỉ huy. Qua học tập, mọi thành viên đều xác định trách nhiệm của mình tổ chức quán triệt học tập cho cán bộ và chiến sỹ trong cơ quan, đơn vị và quyết tâm thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị đề ra.

Từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 9

Các địa phương trong tỉnh tiến hành giao quân đợt 2 năm 1983. Riêng huyện Bình Lục, sau 2 ngày giao quân đã hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao: 590/590 tân binh.

Từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 9

Ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, thị xã thực hiện định kỳ 1 tuần huấn luyện kiến thức phổ thông quân sự cho các trường phổ thông cấp III tại địa phương mình. Quân